



Đức Giáo hoàng Phanxicô chuẩn bị tông du Luxembourg và Bỉ

Thanh Quảng sdb – (Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Ông Matteo Bruni, cho hay chi tiết về Chuyến tông du thứ 46 của Đức Giáo hoàng Phanxicô ra nước ngoài, đưa ngài đến Luxembourg và Bỉ, chuyến Tông du này có chủ đề hòa bình "vì châu lục này có nguy cơ bị kéo vào xung đột một lần nữa".

Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tông du đến Luxembourg và Bỉ vào ngày 26-29 tháng 9.

Ngài sẽ đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm hòa bình, di cư, tình trạng khẩn cấp về khí hậu và tương lai của những người trẻ, đồng thời tập trung vào các vấn đề của Giáo hội, bao gồm vai trò của Kitô giáo trong các công tác xã hội đã bị tục hóa và sự đóng góp của nền giáo dục Kitô giáo.



Đại học Công giáo Louvain, được thành lập vào năm 1425, kỷ niệm 600 năm thành lập và lễ kỷ niệm này là một trong những lý do cho chuyến tông du của Đức Giáo hoàng.

Theo dấu chân của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Cung cấp thông tin chi tiết về Chuyến tông du, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, cho hay sức khỏe của Đức Giáo hoàng tốt, vì ngài đã hủy các buổi tiếp kiến theo lịch trình vào thứ Hai do "tình trạng giống như bị cúm nhẹ". Ông Bruni nói thêm rằng không có thông tin cấp thiết nào, nên "hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra chính xác như kế hoạch".

Chuyến tông du này cũng theo dấu chân của Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến hai quốc gia này vào năm 1985, khi ngài gặp gỡ các sinh viên của Đại học Katholieke Universiteit Leuven và cộng đồng học thuật của Đại học Công giáo Louvain.

Hai sự kiện này cũng nằm trong chương trình của Đức Phanxicô. Chuyến thăm của ngài cũng bao gồm lễ phong chân phước trong Thánh lễ tại Sân vận động King Baudouin cho Đáng đáng kính Anna de Jesus, người đã lãnh đạo tu viện ở Brussels trong mười bốn năm.

Giáo hoàng John Paul II cũng đã cử hành lễ phong chân phước tại Bỉ vào năm 1995, đó là lễ phong chân phước cho Thánh Damien de Veuster, được gọi là Damien xứ Molokai, một nhà truyền giáo vĩ đại người Bỉ đã

chết giữa những người phong cùi ở Hawaii mà Ngài đã phục vụ bằng cả mạng sống của mình.

Chứng nhân Kitô giáo tại Châu Âu

Trước Thánh nhân, nhiều vị thánh và nhà truyền giáo khác đã gieo mầm Kitô giáo qua nhiều thế kỷ tại những vùng đất này, nơi hiện nay có khoảng 8.400 người Công giáo ở Bỉ và chưa đến 300 người ở Luxembourg.

"Sự tục hóa là một vấn đề, nhưng có lẽ thách thức lớn hơn là chứng nhân Kitô giáo tại một Châu Âu nơi Kitô giáo ít được biết đến hơn so với trước đây, đây rầy những câu hỏi, nhiều câu hỏi chưa được nêu ra, với nhận thức về sự suy tàn", ông Bruni nói thêm. "Đã có những nỗ lực giải quyết những vấn đề này trong các cộng đồng này và Giáo hoàng sẽ khuyến khích họ làm như vậy".

Các tổ chức châu Âu

Ngoài các cộng đồng Công giáo, cũng từ các quốc gia lân cận, Đức Giáo hoàng sẽ mang thông điệp của mình đến hai quốc gia là nơi đặt "trụ sở của nhiều tổ chức châu Âu, đặc biệt là các tổ chức tài chính" (Luxembourg) và "nơi đặt trụ sở của một phần lớn chính quyền Liên minh Âu Châu (EU)" (Bỉ).

Những địa điểm này là "một phần của thế giới mà những người khác hướng đến" mà Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm và những lời của ngài sẽ được "vang vọng đến trái tim của châu Âu" và "vai trò mà châu Âu muốn nắm giữ trên thế giới trong tương lai gần" để chào đón và đoàn kết các quốc gia, lưu ý rằng một số quốc gia đã trở thành "nạn nhân" của sự chiếm đóng và phá hủy và ngày nay đang phải chịu đựng các cuộc xung đột đang diễn ra.



Logo cho chuyến thăm Luxembourg và Bỉ

Chủ đề chính về hòa bình

Hòa bình sẽ là một trong những chủ đề chính của bảy bài phát biểu, tất cả đều được trình bày bằng tiếng Ý.

Ông Bruni cho biết các chủ đề mà ông sẽ đề cập đến gợi nhớ đến lịch sử của những vùng đất đã mong muốn và nỗ lực hết mình để kiến tạo hòa bình sau những đau khổ phải chịu đựng trong chiến tranh, vào thời điểm mà lục địa này có nguy cơ bị kéo vào xung đột một lần nữa. Giáo hoàng cũng sẽ đề cập đến các vấn đề môi trường mà lục địa này đang tranh luận.

Sự biến đổi của xã hội

Chen lẫn với các chủ đề này là giáo dục Công giáo và vai trò của nó trong thời đại tăng trưởng công nghệ. Hai cuộc họp tại Katholieke Universiteit Leuven và Université Catholique de Louvain (lần lượt diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 9) sẽ tạo cơ hội cho Giáo hoàng đưa ra những suy nghĩ về "những gì Kitô giáo vẫn phải nói với nền văn hóa châu Âu".

Trong cuộc họp với các giáo sư của Katholieke Universiteit Leuven, một video về hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn sẽ được trình chiếu. Chủ đề này rất thời sự và là một thách thức đối với xã hội khi xét đến sự chuyển đổi mà xã hội Bỉ đã trải qua trong những năm gần đây, cùng với sự hiện diện của người tị nạn trong các tổ chức đại học.

Có thể có cuộc họp với các nạn nhân bị lạm dụng

Vấn đề lạm dụng tình dục của giáo sĩ cũng được nêu ra trong cuộc họp báo khi các nhà báo đặt một số câu hỏi, liên quan đến Hội đồng Giám mục Bỉ đưa ra về khả năng Giáo hoàng có thể có cuộc họp với 15 nạn nhân: sáu nam và chín nữ.

Các Giám mục cho biết cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra "hoàn toàn kín đáo" tại một địa điểm và ngày tháng mà chúng tôi sẽ tiết lộ sau.

Ông Bruni không xác nhận về cuộc họp này nhưng cho biết, "Nếu có một cuộc họp cụ thể, theo thỏa thuận của các nạn nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cuộc họp đó sau".

Liên quan đến Giám mục Vangheluwe, người có tội lạm dụng trẻ em, bao gồm cả một người cháu trai, ông Bruni giải thích rằng Giáo hoàng "nhận thức được nỗi đau, bi kịch và đau khổ ở Bỉ, và chúng tôi chắc chắn có thể mong đợi những tài liệu tham khảo về điều này".

Cuối cùng, chúng tôi đã đề cập đến các chi tiết khác của chuyến thăm kéo dài bốn ngày, bao gồm các cuộc họp với các cơ quan chức năng của Liên minh Âu Châu (EU) và các tổ chức liên quan.

Cùng với chuyến tông du, bao gồm một số cuộc gặp mặt với giới trẻ, linh mục và tu sĩ. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin hiện đang ở New York đại diện cho Tòa thánh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhóm họp lần thứ 79 và sẽ không có mặt trong chuyến đi.

Đức Hồng y Robert Phanxicô Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục và Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh sẽ tháp tùng chuyến tông du.

ROME
REPORTS



6 COUNTRIES
IN ONE MONTH

